



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ ๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอยางตลาด เขตเลือกตั้งที่ ๓ และอำเภอกุฉินารายณ์ เขตเลือกตั้งที่ ๓ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง โดยให้มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธวัชชัย รอดงาม)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อแบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น
๑	นายสุปัทม์ ทองรัตน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๒	นายชัยศิริ โรจนกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๓	นายสุนันท์ โคตะวินนท์	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๔	นางจิรารัตน์ จิตจักร	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๕	นางสุกัลญา โพธิ์ละเดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๖	นายบุญกว้าง เนตรเสนา	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๗	นางรัชณี ภูวิจิตร	หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๘	น.ส.นุชนาถ อินทนาศักดิ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๙	นางสุดาวดี บุญปก	หัวหน้าฝ่ายนิติการ	อนุกรรมการประจำศูนย์ฯ
๑๐	นายอาทิตย์ ภูคกงน้ำ	นิติกรชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๑	นางสาวชวัลนุช สุตวิไล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๒	นางนภัสวรรณ ภูโอบ	นิติกรชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๓	นางประโมก เจริญคุณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๔	นางเพ็ญิง วงษ์ท้าว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๕	นางประกอบ สอนสุภาพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๖	นางพรศิริ อภัยศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๗	นางชนิกานต์ ไพรัตน์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๘	นางกัลย์ลดา ปัญญา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๑๙	นางวรัญญา สุวรรณโมรา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๐	นายสุวิทย์ สุริฉาย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๑	นายชูชัย มารอำไพ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๒	นายคงฤทธิ ภูสีอ่อน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๓	นายธีรยุทธ อ่อนสองชั้น	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๔	นางสาวนันณุลิย์ เทพทวีชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๕	นายวิทวัส ยิ่งยงสิริรัตน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น
๒๖	พ.ต.ท.นวรรตน์ โคตรแสนเมือง	สว.ป. สก.นาแก	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๗	นายธีรพัฒน์ นาคนคร	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๘	นายวินิต หล้าพลทัน	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๒๙	ด.ต.จำรัส โคตะวินนท์	ผ.บ.หมู่ จรจร สก.อ.ยางตลาด	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๐	ด.ต.จิระยุทธ วิชัยโย	ผ.บ.หมู่ ปรก.ภ.จว.กส	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๑	ส.ต.อ.สรวิชัย อุทโท	ผ.บ.หมู่ ปรก.ภ.จว.กส	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๒	พันจ่าเอกสมหวัง ผางน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๓	นายชัยบัณฑิต อุ่นฤทธิ	นิติกรปฏิบัติการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๔	น.ส.จิตินันท์ ธรรมธน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๕	นางอุบลรัตน์ ศรีละพัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๖	นายธนชกฤต พันโกฏี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๗	นางสาวสตนันท์ กัลยาบุษบง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๘	นางสาวนุศรา ัฒนพิพงค์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๓๙	นางชวารี ดอนสมหมาย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๐	นางสาวจิตตวดี กุดวิเทศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๑	นายณัฐพงษ์ สิงหาราม	อส. (พลขับ)	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๒	นายธรรมเชษฐ สำราญเรียบ	พนักงานขับรถ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๓	นายธนภัทร วรรณาม	พนักงานขับรถ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๔	น.ส.รัชฎา กักพาน	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๕	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธุ์ สารปรัง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๖	นายนิพนธ์ ปรีจิตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๗	นายฉัตริน ภูช่างทอง	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๘	นายบุญวิทย์ บุญแสน	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๔๙	น.ส.กัณฑ์วิทย์ สุคนธวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๐	น.ส.วนิดา พันโกฏี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แต่งตั้งเป็น
๕๑	นายไชยกร ลิ้มทองใบ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๒	น.ส.กมลรัตน์ พันธุ์จันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๓	นายปณตพล ธารเอี่ยม	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๔	นายเพชรมงคล ทิมพะสาดี	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๕	นายพัทธชัย สถิตยवास	คนงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๖	น.ส.สุภาภรณ์ บุญจันทร์ศรี	คนงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๗	นายประมวล พัฒนา	คนงาน	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๘	นายการุณ คมพิพัฒน์พงศ์	พนักงานขับรถยนต์	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
๕๙	นายยงยุทธ ไผ่แก้ว	พนักงานรักษาความปลอดภัย	เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน